

# Thánh lễ Trẻ em 3

## Bài tiền tụng

Hoàng Kim

### NGOÀI MÙA PHỤC SINH

Lạy Cha , chúng con hết lòng cảm ơn Cha .

Cám ơn Cha đã dựng nên chúng con , đã kêu gọi chúng con sống cho Cha ,  
và yêu thương nhau như anh em một nhà .

Nhờ ơn Cha , chúng con được vui sướng gặp nhau trò chuyện ,  
biết cùng nhau chia vui sẻ buồn .

### MÙA PHỤC SINH

Lạy Cha , cùng với Con Một Cha là Đức Giêsu ,  
chúng con hết lòng cảm ơn Cha .

Vì Cha yêu quý sự sống ,  
nên đã ban cho chúng con được sống làm người ,  
và muôn chúng con được hạnh phúc an vui mãi mãi .

Hơn nữa , như Cha đã cho Đức Giêsu , từ cõi chết sống lại đầu tiên ,  
và ban cho Người sự sống mới ,  
thì Cha cũng đã ban sự sống mới này cho chúng con ,  
từ khi chúng con chịu phép Thánh Tẩy .

Và chúng con tin : Đến ngày sau hết ,  
cũng sẽ được sống lại như Người ,  
và được sống bên Cha mãi mãi .

Bấy giờ , chúng con sẽ không còn phải chết ,  
và cũng hết đau khổ ưu phiền .

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con , vì tất cả những ơn ấy ,  
chúng con vui sướng dâng lời cảm tạ .

Và hiệp với những người tin kính Cha ,  
với các thiên thần và các thánh nam nữ ,  
chúng con ca ngợi Cha và tung hô rằng :

Thánh, chí Thánh, ngàn trùng, ngàn trùng chí Thánh! Chúa Tể càn khôn  
là Đấng Thánh. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa. Hoan hô  
Chúa trên chốn cửu trùng. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh  
Chúa. Hoan hô Chúa trên chốn cửu trùng.

Vâng lạy Cha là Đấng Chí Thánh , Cha rất nhân từ đối với chúng con ,  
rất nhân từ đối với mọi người trên thế giới , chúng con xin dâng lời cảm tạ .

Xin cảm tạ Cha , nhất là vì đã ban cho chúng con ,  
chính Con Một yêu dấu là Đức Giêsu .

### NGOÀI MÙA PHỤC SINH

Quả vậy , đang khi chúng con lìa bỏ Cha ,  
và không thể cùng nhau sống thuận hòa , thì Đức Giêsu đã đến giữa trần thế .  
Người đến ban Thánh Thần để mở tai mở mắt , và biến đổi tâm hồn chúng con .  
Nhờ vậy , chúng con mới biết yêu thương nhau , và nhận ra rằng :  
Cha là Cha chung của mọi người , và chúng con đều là con cái Cha .

### MÙA PHỤC SINH

Người đã đến loan báo tin mừng này cho chúng con :  
là chúng con được dựng nên để sống ,  
và hưởng vinh quang với Cha trên Nước Trời .

Người đã chỉ đường cho chúng con tới cuộc sống vinh quang ấy :  
đó là dạy chúng con yêu thương cả địch thù ,  
như Người đã làm gương cho chúng con .

Giờ đây , chính Đức Giêsu Kitô đã họp chúng con lại  
chung quanh bàn thánh này , để chúng con dâng lên Cha của lễ tạ ơn .

( đặt tay trên bánh rượu )

Vậy , lạy Cha từ ái , xin thánh hóa tấm bánh và chén rượu này ,  
khiến trở nên Mình và + Máu Đức Giêsu , Con yêu dấu của Cha .

Chính Người đã dạy chúng con ,  
phải làm lại việc Người đã làm tối hôm trước ngày chịu chết .

Quả thế , đang khi cùng với các môn đệ ăn bữa tiệc ly ,  
Đức Giêsu đã cầm bánh , dâng lời tạ ơn Cha ,  
rồi bẻ ra , trao cho các môn đệ và nói :

**MỜI TẤT CẢ ANH EM CẦM LẤY MÀ ĂN :**  
**ĐÂY LÀ MÌNH THẦY**  
**HY SINH VÌ ANH EM .**

Người lại nâng chén rượu , dâng lời tạ ơn Cha ,  
rồi trao cho môn đệ và nói :

**MỜI TẤT CẢ ANH EM CẦM LẤY MÀ UỐNG :**  
**ĐÂY LÀ CHÉN MÁU THẦY ,**  
**MÁU ĐỔ RA ĐỂ LẬP GIA ƯỚC MỚI NGÀN ĐỜI TỒN TẠI**  
**CHO ANH EM VÀ MUÔN NGƯỜI ĐƯỢC ƠN THA TỘI .**

Người còn nói với các môn đệ :

**ANH EM HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ TƯỞNG NHỚ ĐẾN THẦY**




Vì thế , lạy Cha , chúng con mới tụ họp trước mặt Cha đây ,  
và đây lòng hoan hỷ , chúng con tưởng nhớ việc xưa Người đã làm :  
là chịu chết và sống lại để cứu độ chúng con .

Vậy chúng con dâng lễ tế này , là lễ tế Người đã trở lại cho Hội Thánh .

Lạy Cha trên trời , xin đón nhận chúng con  
làm một với Đức Giêsu là Con Cha yêu dấu .


Người đã hy sinh mạng sống vì chúng con ,  
vì chính Cha đã cho Người sống lại ,

Vì thế , chúng con cùng rập tiếng tung hô :



CD Cha là Đấng nhân từ, xin chúc tụng tôn vinh.


Giờ đây , Người đang sống bên Cha ,  
và ở giữa chúng con mọi nơi mọi lúc .



CD Cha là Đấng nhân từ, xin chúc tụng tôn vinh.

Một ngày kia , Người sẽ từ trời cao ngự đến đây vinh quang rực rỡ :

Ngày ấy không còn ai sầu khổ buồn phiền ,  
chẳng còn ai ốm đau nghèo khó .



CD Cha là Đấng nhân từ, xin chúc tụng tôn vinh.

Lạy Cha , nhờ ơn Chúa Thánh Thần ,  
chúng con được vui mừng vây quanh bàn thánh  
chờ lãnh nhận Mình và Máu Đức Kitô .

Ước chi khi được kết hiệp với Người , chúng con biết dâng cả đời sống ,  
để phục vụ Cha và anh em , theo gương Người để lại .

Lạy Cha , xin ban ơn phù trợ cho Đức Giáo Hoàng ( T ..... )  
Đức Giám Mục chúng con là ( T ..... ) , hàng Giám Mục ,  
Linh mục , Tu sĩ , và toàn thể dân thánh .

### Ngoài mùa Phục Sinh

Xin cho chúng con và mọi người môn đệ Đức Kitô ,  
biết làm cho những kẻ sống chung quanh mình được an vui hạnh phúc .

## Mùa Phục Sinh

Trong mùa Vượt Qua này , xin cho mọi người tín hữu chúng con  
được hưởng niềm vui thực sự , và biết chia sẻ niềm vui ấy  
cho những ai chưa được nghe tin mừng Đức Giêsu Phục Sinh .

Và xin cho chúng con , một ngày kia được ở bên Cha mãi mãi ,  
Cùng với Đức Trinh Nữ Maria , Thánh Mẫu của Thiên Chúa ,  
và các Thánh Nam Nữ ở trên trời .

Bấy giờ , tất cả đều sum họp nhờ liên kết với Đức Kitô .

## Kết thúc Kinh Tạ ơn



CT Chính nhờ Đức Ki - tô, cùng với Đức Ki - tô, và trong  
Đức Ki - tô, được liên kết nhờ Chúa Thánh Thần. Chúng con  
xin dâng Cha là Thiên Chúa tôn năng mọi lời tôn vinh chúc  
 tụng, đến muôn thuở muôn đời. A - men.

## Kinh Lạy Cha

( Chủ tế chọn một trong hai lời mời gọi sau đây )



CT Mẫu A Theo lời Chúa Cứu Thế đã dạy và vâng lệnh Người truyền,  
chúng ta dám nguyện xin: Lạy...



CT Mẫu B Hiệp nhau đây nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng tin tưởng hát  
lên lời kinh Đấng Cứu Thế truyền dạy: Lạy...

# Lạy Cha chúng con

Trầm hùng - chậm

CD Lạy Cha chúng con, Đấng ngự trên trời, xin làm cho Danh Thánh hiển  
vinh, triều đại Cha mau đến, tôn ý Cha thành tựu dưới đất cũng giống  
như trên trời. **Nhanh hơn** Xin cho chúng con ngày hôm nay đủ lương thực cần dùng,  
xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có  
lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,  
**Thanh thoát** nhưng xin cứu khỏi tay ác thần. **CT** Lạy Cha, xin giải cứu chúng con  
khỏi muôn điều ác hại, xin cho thời đại chúng con được hưởng thái bình.  
Xin mở lượng từ bi cứu chúng con khỏi vòng tội lỗi và gìn  
giữ chúng con an toàn khỏi mọi cơn tai biến. Nay chúng con trông  
chờ hạnh phúc Cha đã hứa và mong đợi Đức Giê - su Ki - tô,  
**Dồn đã** Đấng Cứu Độ chúng con sẽ vinh quang ngự đến. **CD** Bởi vì Cha là  
**Chậm lại** Chúa quyền năng, và vinh hiển muôn đời, và vinh hiển muôn đời.